

góc khuất chưa kể ngoại thương x ngoại giao x báo chí

góc khuất chưa kể ☐ dav x ftu x ajc ☐ ngoại thương x ngoại giao x báo chí Một. Ae, tất cả các bạn hãy quay trở lại với channel của dương đại hải và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về góc khuất của những trường đại học bao gồm vertu GAP và học viện báo chí và tuyên truyền hay không? Xin lỗi OK? Gsa o.

People này được thực hiện dựa trên quan điểm cá nhân của những thành viên tham gia, cho nên là có thể nó sẽ không phản ánh được 100% tất cả các khía cạnh trong một cái môi trường mà bọn mình đã nhắc đến. Tuy nhiên rằng là mình tin rằng nó vẫn sẽ nêu lên được những cái quan điểm, những cái vấn đề phổ biến mà các bạn nên biết trước khi quyết định gắn bó 4 5 đại học của mình với một môi trường nào đó giới thiệu qua bản thân mình, bạn tên là gì, bạn đến từ đâu, sinh nhật tất cả mọi người mình tên là đại hải. Cái này đủ dương đại hải hiện tại đang là sinh viên 5 3 trường đại học ngoại thương hay còn gọi là STU đấy và mình đang học ngành kinh tế quốc tế.

Bà trâm và mình đang là sinh viên 5 thứ 2 của khoa ngôn ngữ anh chứ cái bọn sao ạ? Chào mọi người mình là Quỳnh Anh. Sinh viên 5, 3 khoa quan hệ công chúng và quảng cáo, học viện báo chí và tuyên truyền. Hãy kể về 3 điều mà bạn thấy tự hào nhất ở trường.

Tờ báo thì mình chỉ thấy tự hào vì đúng các thứ thôi, đấy là con người, các bạn đã báo rất đang nổi, rất sáng tạo và rất đẹp đẹp theo nhiều nghĩa khác nhau. E học viện ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao và nghe cái tên thì nó khá là sang hơn, rất là ngoại giao trường mình thì rất là ít học viên và mỗi 5 thị trường chỉ tuyển có 2000 học viên mà thôi. Và đấy là mình nghĩ được cái một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể kiểu kết nối và hòa đồng với các bạn hơn cái thứ 3 thì đây là một môi trường mà rất là chuyên nghiệp và có rất nhiều người giỏi từ bộ các thứ và mình nghĩ là đây kiểu cũng là một cái cơ hội mà mình có thể được mở rộng mối quan hệ với những người giỏi họ. Kiểu thấy cô ấy hả thầy cô? Diễn giả á, các giảng viên cũng như các bạn, các anh chị nữa à? OK điểm cao, tức là để vào được đây đã là khó rồi, còn đầu ra như nào thì không biết thứ 2 là hoặc là ít nhất trong một cái môi trường của mình đã được từng được tham gia, có cơ hội được xuất xứ thì sinh viên vừa tốt luôn được ưu ái và được gọi là kỳ vọng nhiều hơn so với sinh viên của những trường

kinh tế của một người khác ấy luôn nói với lại càng đúng không? Thì điều thứ 3 mà mình đi 30 photos đấy là thực sự đây là môi trường rất là tốt, bỏ qua tất cả những cái vấn đề khác như là cơ sở vật chất hay là dạy học như nào để đi thì cái môi trường như là những cái hoạt động mà những cái sự cạnh tranh ở đây nó mang lại cho mình một cái điều kiện rất tốt để phát triển bản thân trong tất cả mọi mặt thì ở góc nhìn của bạn thì đâu là góc khuất của cái môi trường hoặc là cái văn hóa đại học mà bạn đang theo học? Mình nghĩ là mọi người khi mà nhắc đến học viện ngoại giao và. Cái nghề nghiệp sau này là để ở bồng em vào Bộ Ngoại giao thì sẽ cần đến những cái mối quan hệ trong ngày mình. Y tế là một trong những cái đưa thấy được ở vị. Báo nổi tiếng với rất nhiều hoạt động ngoại khóa này, sự kiện này mình cảm thấy là cái văn hóa tập thể. Tờ báo nó rất là mạnh. Nghĩa là mọi người đều thuộc về các nhóm các hội khác nhau. Thế thì liệu báo có còn chỗ cho những người kiểu hướng nội như mình? Một người kiểu không không thuộc về đám đông nào cả mình, cảm giác như mình không đóng góp được gì cho trường, cảm giác mình lạc lõng, cảm giác mình. Không thuộc về nơi này ở đây. Gio linh hỏi một cái câu này thì cái góc khuất đầu tiên mà đẩy lên trong đầu mới về ô tô. Đó chính là áp lực đầu trang thì hay nói cách khác là pierson, nó không phải là cái việc mà mình ghen tị với họ hay là mình mình muốn được như họ mà khi mình thấy bạn bè mình thành công trên những cái con đường họ đi thì mình sẽ tự nhìn lại bản thân và nghĩ rằng. Mà có thể làm tốt hơn thế rất nhiều, sao bây giờ lại nằm ở nhà Xem Netflix cũng như chơi điện tử như thế này là bắt đầu phải học là mặt ra lao vào học hành, cái gì thì cái này nó sẽ là một con dao 2 luoi. Nó vừa là động lực để mình có thể phát triển bản thân mình hơn nhưng nó cũng vừa. Khiến cho mình luôn luôn cảm thấy nặng nề và stress cho mọi công việc mình làm, nghĩ rằng mình làm chưa đủ tốt và cái này nó cũng sẽ dẫn đến những cái hệ lụy rất là nặng nề. Mình sẽ nói phần sau. Xin hỏi căn nói như kiểu có lớp của tao ấy ạ? Xin lỗi, xin lỗi thế lúc trước khi vào trường thì em có nghe đến chưa? Hoặc là từng biết đến chuyện này chưa có trường thì mình cũng đã được nghe mọi người nói khá là nhiều về cái vấn đề quan hệ này. Thế nhưng mà đối với mình thì đây là một cái. Rất là bình thường mà nó không quan trọng đến thế. Không biết gì hết, 5 nhất đại học tôi mới biết như là 5 nhất thì vẫn còn thanh thoi ấy, không bao giờ nghĩ đến những cái chuyện là áp lực hay là. Thế nọ thế kia kia, nhưng mà cho đến 5, 3, 2, 5 2 bắt đầu mọi thứ nó kiểu thay đổi \$180 và trước khi vào trường thì thực ra là phần lớn bao gồm tang những người thi phòng thu thì đều vì là nghĩ nó là tốt, thi vào nó thì cũng chẳng biết là trong trường có cái gì cả. Cho nên là trước khi vào trường đã không biết cái góc khuất tại cho. O, thực ra thì rồi tao biết là báo mình biết là báo có rất nhiều, có rất nhiều câu lạc bộ, ví dụ như kiểu văn nghệ xung kích này thì xung kích này. Nói chung là những câu

lạc bộ nổi tiếng nhất mình đều biết, nhưng ngay từ lúc đấy mình đã không định vào rồi. Nhưng mà cái vấn đề là kể từ sau khi vào báo thì khi tất cả mọi người xung quanh đều tham gia tất cả các câu lạc bộ thì mình cảm giác như kiểu mình cũng phải làm như thế. Mặc dù mình biết ngay từ ban đầu mình đã biết là mình không hợp thể nhưng mà mình đã quên mất điều đấy khi mà. Bị cái môi trường nó. Ừ nó cuốn theo nó bao nhiêu vậy ạ? Thế thì cái góc khuất đấy, nó ảnh hưởng thế nào đến mày? Đầu tiên thì là tất nhiên là stress rồi mất 2, 5 đầu tiên, 5 nhất, 5, 2 quá khoảng 2 tháng vào đầu 5 học mình sẽ rất là stress. Bởi vì khi mà các bạn khác ở trong câu lạc bộ câu lạc bộ thì các bạn sẽ bận cháu k này bận kiện toàn này. Nói chung là các bạn có rất nhiều việc để làm để chuẩn bị cho 1 5 học mới, thế nhưng mà khi mình không thực sự thuộc bất kỳ hội nhóm nào cả thì dường như là mình không có việc gì để làm và kiểu mọi người cũng phải nói với mình là tại sao mày không đóng góp cho trường, tại sao lại sinh viên của trường không tham gia hoạt động của trường thì tự nhiên ngoài việc cảm thấy mình vô dụng ra thì mình. Bạn có cảm giác kiểu tội lỗi, một cảm giác tội lỗi, thế nên là 5 nào hay 5 đầu tiên đi học, mình 5 nào cũng đi phỏng vấn ít nhất một sự kiện hoặc là một câu lạc bộ nào đó để hy vọng là mình có thể thuộc về một cái tổ chức nào đấy của trường. Thế nhưng mà thứ nhất là mình không hợp thứ 2 là anh chị ở các câu lạc bộ, trong đó lại thích những bạn vốn có kinh nghiệm là một sự kiện báo rồi, hoặc là thích những người phụ nữ thuộc câu lạc bộ nào đấy rồi mình lại rất là nhớ cái ánh mắt của một anh chị. Khi anh chị hỏi mình nghe câu đầu tiên. Là thế, bây giờ em cũng thực ra là nó không bảo là không kiểu anh chị đã loại mình ngay từ giây phút đấy đấy. Nhưng mà sau sau cái cảm giác đó, mình bắt đầu có cảm giác bồn chồn và kiểu nhất định là phải tìm một việc gì để làm thế là mình bắt đầu gửi cv xin việc ở vị trí marketing ở nhiều công ty khác nhau ở những lĩnh vực mình yêu thích đó thì đấy là một cũng là một bước ngoặt với mình. Nếu như mà không có được những cái áp lực đó mà trường báo đem lại thì chắc chắn là bây giờ cv của mình sẽ không có nhiều kinh nghiệm trong ngành như bây giờ. Ừ như vừa nãy mình đã chia sẻ cái góc này không phải chịu quá nhiều để ý mình, bởi vì cái mục đích của mình khi mà học. Ngoài ra như mình đã nói thì là để mở rộng mối quan hệ thường gặp ở những cái những người giỏi hơn í nên là cái việc mà. Hay bị nói là kiểu con ông cháu cha thì nó không, nó không thực sự ảnh hưởng đến mình và việc học ở môi trường cho nó. Thiệt nhưng mà xung quanh thì có bạn bị kiểu như là bị áp lực về chuyện đấy đến mức cảm thấy chán rất là cảm thấy khó chịu gì kiểu mức tiêu cực đấy. Hiện tại, cho đến bây giờ, chủ đề xung quanh mình không có những người bạn nói bị như thế cả, bởi vì là mọi người luôn có những cái suy nghĩ khá là tích cực ấy. Và mặc dù biết cái việc để mà ngoài ra thì nó cần khá nhiều đến cái mối quan hệ, thế nhưng mà

mọi người vẫn cố gắng hết mình và kiểu học tập ấy. Khi mà bộ= 90 cái sức lực của mình và mọi người thì luôn nghĩ tích cực về điều đấy chứ? Thì tao đã nói thì cái góc khuất ấy nó sẽ có 2 mặt đúng không? Nó vừa là một cái động lực rất tốt để thử thách cái giới hạn của thân, nhưng nó cũng vừa là một cái gì đấy rất là nặng nề và khiến cho mình rơi vào trạng thái trầm cảm. Rất nhiều đứa bạn bè tao nhá bị rối loạn lo âu, trầm cảm thật sự luôn không biết là lý do trực tiếp có phải là vì áp lực không? Nhưng mà chỉ xung quanh ta nhiều điều, vì thế quá thì. Cùng một là một ngôi trường đại học nhưng mà ở tù nhiều đứa lo âu trầm cảm hơn thì chắc chắn phải có một cái gì đấy xong rồi đúng không? Nhưng mà bên cạnh đấy thì nó cũng là một cái đất nước rất tốt. Tức là những cái người mà chỉ áp lực nhưng chị wesson thấy họ sẽ luôn luôn phải. Đẩy bản thân đến giới hạn của mình. Đối với tao đấy thì cái áp lực đồng trang lứa này. Cho đến bây giờ, nó vẫn là một cái tốt. Bởi vì sao hiện tại bây giờ đang là một version tốt nhất của mình bạn? Dù không bao giờ tao nghĩ là tao sẽ có thể học, đừng đi cái môn học khó như thế nào, không bao giờ nghĩ ta có thể làm được những cái công việc mà. Đau đầu buốt óc như tao đang làm bây giờ. Đi làm code ôi và bây giờ cho đến bây giờ nhá. Thì vẫn cảm thấy bản thân chưa làm gì cả thì vào chỗ nào em toàn potu và các anh chị hay là các bạn có đủ đấy còn bắt đầu leo lên đến đỉnh vị trí quản lý ở trong nước đã làm. À tao biết là về sau, dù da có leo lên quản lý, chẳng hạn nhá 10 5 nữa tao lên quản lý. Vẫn đang có người hợp thuốc khác. Kiểu như là ở vertu thì sẽ luôn luôn có người làm cái mà đang làm giỏi hơn mà rất nhiều. Dù mà có làm giỏi đâu kiểu. Đấy là một cái áp lực rất là lớn nhưng mà cũng là một cái động lực của nó lớn rồi. Nó phát triển bản thân hơn. Bây giờ tao nghĩ là cái việc phát triển bản thân nó sẽ quan trọng hơn và mang cho ta nhiều thứ hơn là ta nằm ở nhà stress nhưng mà chắc chắn là sẽ đến một thời điểm nào đấy ở nhà epic ấy kiểu. Ô, đó là vấn đề quản lý và sắp xếp. À không đấy là vấn đề về sự lựa chọn ấy. Chồng quỹ thời gian chỉ có thấy sức lực không chỉ có thể mà phải chọn cái gì mà mỗi người sẽ có một cái hệ quy chiếu khác nhau ấy, nhưng mà mình cảm thấy là cái môi trường, cái pes, cái môi trường nó thu nó tác động nhiều đến cái hệ quy chiếu. Mấy cái này kiểu cảm thấy là cái việc làm như thế là đúng, có. Kiểu ví dụ nhá trước khi mà full thì mối quan tâm của ta là vũ trụ học thật kiểu hố đen vật lý lượng tử thôi các thứ không bây giờ vào tù người ta phải tạo lại không bao giờ được ngồi đọc mấy cái đấy nữa. Ngày xưa tao có một ước mơ là viết một cái blog về vũ trụ, song về thiên văn học các thứ đấy. Nhưng mà từ khi vào nghề thì kiểu quên mất đi là mình đã từng thích cái đấy. Và bây giờ trưởng thành, thích làm việc, thích thích phát triển bản thân các thứ thì đúng là môi trường nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái quy chế của mình nhiều hơn. Tôi là một trong những cái mà môi trường có thể ảnh hưởng rất nhiều đến hệ quy chế của bạn. Đây

là một cái kiểu góc khuất của góc khuất ấy. OKO kiểu nó sẽ nghe khiến cho mày kiểu đánh mất bản thân à à? Chỉ là thay đổi bản thân, thay đổi cái quan điểm cá nhân. Đầu tiên là quan trọng bởi vì là máy sẽ hơi xao nhãng những thứ xiv thích mà mày quay sang thích những thứ mà mọi người đều quan tâm nhiều hơn. Cuối cùng nhá thì có lời khuyên lời nhắn nhủ gì đến các em sau vào trường không? Không em vào vấn đề thì không phải sợ gì cả, không phải sợ gì cả, cứ muốn là vào thôi. Bởi vì là khi mà vào đây thì sẽ có rất nhiều những cái cơ hội cho các em. Được đi nước ngoài này, nếu mà giỏi thì sẽ kiểu có học bổng được là estrogen station ở bên nước ngoài í thì có rất là nhiều cơ hội, thế nên là. Cố gắng là khi mà hậu vệ. Ngoài ra, nếu như đấy là một kiểu, các em đừng sợ gì cả. Các em tới lớp 2 mấy à 2 k 4 à? Em em không biết là mình học 5, anh muốn nhắn nhủ đến tất cả các em mà muốn.

Ở khu là thứ nhất là nên tìm hiểu thật kỹ cái môi trường mà mình sẽ gắn bó. 4 5 đi 4, 5 học đại học mà lại còn cái lúc mà mình đang trên đà trưởng thành mình thì cái môi trường hình thành tính cách của mình mình thì cái môi trường mà mình dành 4, 5 đấy cũng là một trong những cái rất là quan trọng nên phải tìm hiểu thật kỹ cái môi trường đó sẽ là chứ không đừng có nghe mọi người. Thạch ví dụ nhá ngày xưa tao thi chỉ vì kiểu chị hàng xóm của tao. Bây giờ chị giàu nhưng mà nó không hẳn là một sự lựa chọn, nghĩa là không sai lầm không sai lầm, nó không sai lầm không toàn diện nhưng mà. Vui mừng một sự lựa chọn hơi nông nổi và vẫn có thể có những sự lựa chọn tốt hơn như ngày xưa, anh chỉ= cái nguyện vọng là ừ đúng rồi tôi cuộc đời này thế nào thế? Nghĩ là đổ vertu là cuộc đời mày chấm dứt đấy nhưng mà không load virtual mới 18 tuổi thôi mà từ 18 tuổi đến chết 60 5 rồi kiểu đấy thì cái khoảng thời gian sau nó quan trọng hơn nhiều chứ chứ đừng có chỉ có cắm đầu làm theo mục tiêu lớn nhất mà họ dành cho các em. Trường đại học nào cũng thế và đặc biệt là báo thì ngay khi khoảnh khắc em bước chân vào trường, em sẽ nhận được rất nhiều cơ hội mà thậm chí là rất nhiều cám dỗ. Rất có khả năng là em sẽ nhìn thấy xung quanh mọi người quanh em đều rất giỏi, mọi người đều biết chắc chắn mình muốn gì, mọi người đều đang trên trên con đường thực hiện những cái việc mà mọi người muốn làm đó nên là em sẽ cảm thấy là em bị tụt lại đằng sau và em không phù hợp với môi trường này chẳng hạn. Thế nhưng mà có một bí mật mà bây giờ chị sẽ nói cho em biết đấy là thực ra thì. Ai cũng có một cái sự vật lộn của riêng mình thôi, kể cả những người giỏi nhất, những người mà em cảm thấy đáng ngưỡng mộ nhất. Đây là cái mà chị đã rút ra được sau khi chị đã chơi chơi thân và nói chuyện với rất nhiều bạn đã bảo rồi, lấy quần của chị là em đừng bận tâm gì tới người khác, em lại chỉ tập trung vào bản thân mình thôi. Em hãy dành thời gian dài

để nghỉ và làm những việc em muốn làm. Em thích làm thay vì làm những việc mà em nghĩ là em cần phải làm, bởi vì những người khác cũng đang làm như thế, cứ thông thả với bản thân một chút, dành thời gian để trải nghiệm nhiều thứ để tìm Xem là em hướng về cái gì, em muốn làm cái gì. Và em thích viết hay là em thích design hay gì đó và một khi mà em đã hiểu ra được việc mà em muốn làm rồi thì bảo sẽ là môi trường vô cùng hoàn hảo để em có thể tìm được những cơ hội mới phát triển bản thân mình hơn. Chị nghĩ là báo sẽ có chỗ cho tất cả mọi người cùng tỏa sáng theo cách của riêng mình, kể cả những người hướng nội. Trước em bán ra thì mình làm video này không phải là để nói với các bạn rằng là các bạn đừng vào trường này, trường này không tốt như bạn nghĩ đâu. Bởi vì thực ra thì mọi ngôi trường đều sẽ có cái vấn đề riêng của nó và mình làm video này. Bởi vì mình cho rằng cái yếu tố môi trường văn hóa nó không hề kém. Quan trọng hơn, cái kiến thức của tổ chuyên môn. Thậm chí nếu con có thể quan trọng hơn nên là mình mong rằng là cái video này thì các bạn đã có được một cái nhìn. Want hơn một cái sự chuẩn bị kĩ càng hơn cho mình về mặt tâm lý thì những điều mà sẽ đón chờ các bạn trong 4 5. Thường là 4 5 phía trước và chúc các bạn có một hành trình đại học là siêu rẻ và ý nghĩa nhá nhá k thôi mà các em cảm ơn các anh rất nhiều đã tham gia cuộc phỏng vấn này trước khi nghe ngày càng vững mạnh hơn, ngày càng xịn hơn và đến các em cũng sợ còn được trang thank you chào mọi người đi. Em nghe nặng nề trai những người đang Xem cho gia đình em xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi chanel của mình và từ bây giờ mình sẽ thích cover chanel của gia đình và thờ. Cái gì nhớ câu hot OK? Bây giờ một tuần mình sẽ lên chanel gia đình khoảng 4 lần, các bạn hãy chú ý đón Xem tất cả các blog tôi yêu gia đình nhá